

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ, ตลาดรอดูการแก้ปัญหาหนี้ในยุโรป

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบ ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่า นักลงทุนยังคงรอดูพัฒนาการในการแก้ปัญหาหนี้ในยุโรป รวมถึงปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาผลักดันทิศทางตลาด

*ยูโรทรงตัวที่ระดับต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ ในช่วงเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย จากที่ร่วงลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่การประท้วงรุนแรงเพื่อคัดค้านมาตรการรัดเข็มขัดตามท้องถนนสายต่างๆ ในกรุงมาดริดและเอเธนส์ ได้สะท้อนถึงความท้าทายที่ประเทศที่มีหนี้สูงในยูโรโซน กำลังเผชิญอยู่

*เทรดเดอร์ในต่างประเทศ ระบุว่า ความล้มเหลวของสเปน ในการขอความช่วยเหลือและใช้โครงการซื้อพันธบัตรใหม่ ของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาด โดยนักลงทุนขายพันธบัตรสเปนและอิตาลีเมื่อวานนี้ ทำให้อัตราผลตอบแทนพุ่งขึ้น

*ตลาดยังวิตกต่อการทบทวนอันดับเครดิตของสเปน โดยมูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจทำให้อันดับความน่าเชื่อถือของสเปนลดต่ำกว่าระดับที่นำลงทุน และจะเพิ่มแรงกดดันให้แก่ผู้กำหนดนโยบาย

*แต่นักลงทุนยังระมัดระวังต่อการขายยูโรมากเกินไป เนื่องจากสเปนอาจจะขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา และไม่มีใครต้องการถือดอลลาร์ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังดำเนินมาตรการกระตุ้นของตนเอง

*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยยอดขายบ้านใหม่ลดลง 0.3% สู่ 373,000 ยูนิต ในเดือนส.ค. จาก 374,000 ยูนิต ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.53 ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า ยอดขายบ้านใหม่จะเพิ่มขึ้นสู่ 380,000 ยูนิต ในเดือนส.ค.

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.984 บาท

*09.07 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.95/31.00 จาก 30.96/31.00 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.96/31.00 จาก 30.96/98 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.64/69 จาก 77.71 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2880/84 จาก 1.2855 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทวันนี้คงยัง sideways ต่อไป นักลงทุนคงไม่ได้บูมมากเหมือนกับช่วงหลังเฟดกับอีซีบี เพราะถือว่า absorb ไปแล้ว ก็มีดูความคืบหน้ากันไปเรื่อยๆ ตลาดก็คงจะสวิงตามข่าว แต่ก็ไม่น่าจะแรงอะไร" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 30.90-31.00 โดยนักลงทุนยังรอดูความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้ของสเปน และกรีซ ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

ขณะที่แรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้า ยังช่วยหนุนดอลลาร์ แต่แรงขายดอลลาร์จากผู้ส่งออก และความหวังเชิงบวกต่อการดำเนินมาตรการของประเทศต่างๆ ยังช่วยจำกัดกรอบการอ่อนค่าของเงินบาทไว้เช่นกัน-

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ตอ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้